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ผลการพิจารณา 

มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   ๖๔๒,๒๖๑,๑๐๐ บาท  

ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่ามีอ านาจก าหนดให้ทุกบัญชีธนาคาร 

ของหน่วยงานภาครัฐต้องมาปรากฏในระบบ  GFMIS หรือไม่  และเห็นด้วยหรือไม่กับการให้
กระทรวงการคลังเห็นข้อมูลการเข้าออกของเงินงบประมาณส่วนราชการ 

- ขอสอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีอ านาจตามกฎหมายใดเพ่ือก าหนดให้
หน่วยงานรัฐส่งข้อมูลเข้ามายังระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการคลัง และน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่า ได้มีการศึกษามาตรการทางการคลังเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และด าเนินการงานประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่ากระทรวงการคลังมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์
หรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าการขอรับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง  
ต้องผ่านการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังก่อนหรือไม่ 

- กรมสรรพากรได้รับเงินนอกงบประมาณและจัดสรรให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ส่วนหนึ่ง จึงขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าจะเรียกเงินดังกล่าวว่าเป็นเงินประเภทใด 
และน าเงินก้อนนี้ไปด าเนินการในเรื่องใด 

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าปัจจุบันมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ได้รับการอนุมัติแล้วกี่รายการ นอกเหนือไปจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 

- ขอสอบถามว่ าส านั ก งานปลัดกระทรวงการคลั ง  มี ค วามคื บหน้ า ในการจั ดท า 
ร่างพระราชบัญญตัิภาษีส่วนเพ่ิม (Top-up Tax) อย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบตามร่างกฎหมาย
ดังกล่าว และมีแนวทางการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลอย่างไร และที่สุดแล้วเงินที่ ได้จากภาษีดังกล่าว 
จะเข้ามาอยู่ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือกองทุนแก้ไขภาษี   

- ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นจะต้องถูกหักเข้ากระทรวงการคลังประมาณร้อยละ ๑๐  
จึงขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่ามีกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้อย่างไร 

- ตามที่มีข่าวออกมาว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเตรียมตั้งหน่วยงานใหม่ เพ่ือท า
หน้าที่ค้ าประกันสินเชื่อและมีสถานะเป็นองค์การมหาชน จึงขอสอบถามว่าเหตุใดต้องมีหน่วยงาน  
ท าหน้าที่ดังกล่าวอีก เนื่องจากปัจจุบันบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมท าหน้าที่ค้ าประกัน
สินเชื่ออยู่แล้ว และการให้มีฐานะเป็นองค์การมหาชนจะมีประสิทธิภาพดีกว่ารูปแบบอื่นอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังถูกปรับลดงบประมาณ 
จ านวน ๓๐๓ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่มีความจ าเป็นหรือไม่ 
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- ขอสอบถามว่าส านกังานปลัดกระทรงการคลัง มีแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธิ
ค่าเช่าบ้านพักของข้าราชการหรือไม่ เพ่ือลดค่าครองชีพให้กับข้าราชการ  

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่า กองทุนวายุภักษ์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร  
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลจากหน่วยลงทุนอย่างไร   

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่า ในกรณีถ้ามีการตั้งกองทุนวายุภักษ์กองใหม่ 
กระทรวงการคลังจะจัดสรรหุ้นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถืออยู่แห่งใดมาเข้ากองทุนดังกล่าว  
และจะเป็นโอกาสให้ถือหน่วยลงทุนสองประเภทที่มีสิทธิไม่เท่ากันหรือไม่ 

- เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๖ ขอสอบถาม
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าจากมาตรการดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการสามารถจ าหน่ายรถ 
ได้เป็นจ านวนเท่าใด และมีเงินคงค้างที่ต้องจ่ายให้กับผู้ประกอบการจ านวนเท่าใด 

- ขอสอบถามส านักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าจะมีนโยบายใดที่ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น และการคืนภาษีให้กับนิติบุคคลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายไดห้นว่ยงานจัดเก็บรายได้สามารถขอ
กันเงินจากจัดเก็บรายได้ร้อยละ ๑๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บ อย่างไร และรายละเอียด 
การใช้งบประมาณดังกล่าว 

- ขอทราบกระบวนการหลังจากส านักงานปลัดกระทรวงการคลังไดร้ับข้อมูล ท่านมีการคัดกรอง
เบื้องต้นก่อนหรือไม่ เช่น อยู่ภายในกรอบงบประมาณ หรือไม่ โครงการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย  
การคัดกรองหรือว่ากลั่นกรองค าขอเบื้องต้นก่อนหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณจากการขายหน่วยลงทุน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท บริษัทที่บริหารจัดการการลงทุนสามารถซื้อหุ้นนอกเหนือจากที่ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน  
ตามที่เห็นสมควร ใช่หรือไม่ หรือแนวทางที่ ๒ การจัดสรรหุ้นรัฐวิสาหกิจให้กับกองทุนเข้าไปซื้อ
เหมือนกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดมาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอน อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าอาการวางประกันความเสี่ยง  

ด้านสิ่งแวดล้อม และความคืบหน้าร่างกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการการคลังที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ข้อกังวลเรื่องการไดร้ับการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอและการขาดแคลนบุคลากรท าหน้าที่

ในส่วนราชสังกัดกระทรวงการคลังนั้น ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาว ซึ่งหน่วยรับงบประมาณอื่น
ก็มีปัญหาไม่แตกต่างจากกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปัญหาตรงนี้ด้วยโครงการสร้าง  
การท างานของกระทรวงการคลัง เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด 

- ปัจจัยส าคัญที่ท าให้งบประมาณภาครัฐไม่เพียงพอกับรายจ่าย คือ การจัดเก็บรายได้ที่ลดลง 
โดยกระทรวงการคลังมีแผนการคลังระยะปานกลางเพ่ือการเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ ซึ่ง ณ ตอนนี้  
เป็นความลับที่ ไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่ยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่ได้นิ่ งนอนใจ  
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีแผนด าเนินการเพ่ือเพิ่มรายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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- โครงสร้างการท างานของแต่ละส่วนราชการในกระทรวงการคลังมีความเป็นอิสระ  
และมีสถานะเป็นหน่วยรับงบประมาณเองโดยตรง แต่ในแง่ของการท างานเชิงนโยบายมีความเชื่อมโยง
กันทั้งหมด ซึ่งในภาพรวมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- กระทรวงการคลัง มีความตั้งใจการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้หน่วยงานของกระทรวงการคลังน าข้อมลูที่จัดเก็บไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการท างานต่อไป โดยการ
ใช้ข้อมูลทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

- มาตรการทางการคลังสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลังก าลังขับเคลื่อนเรื่องการจัดเก็บภาษี 
จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตสินค้าโดยตรง (Carbon Tax) และท างาน
ใกล้ชิดกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเจ้าของเรื่อง  

- การบริหารงบประมาณที่จ ากัดของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ได้น าเสนอปัญหานี้ 
ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว และคาดว่าในชั้นการพิจารณางบประมาณน่าจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม 

- ปัญหากระแสเงินสดกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่เป็นปัญหาในตอนนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก
กฎหมายฉบับใหม่ที่ลดการช าระหนี้ให้น้อยลง ท าให้จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุน
ในจ านวนสูง  

- ปัจจุบันลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ คน แต่ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ค านวณยอดหนี้ใหม่นั้นอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีปัญหาล่าช้า  
กว่าก าหนดพอสมควร อย่างไรก็ตาม ได้ใช้ระบบเดิมทยอยท าการค านวณยอดหนี้และแจ้งให้ลูกหนี้เข้า
มาตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์  

- ความคืบหน้าในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติภาษีส่วนเพ่ิม (Top-up Tax) กระทรวงการคลัง
ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีแล้ว รอการบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยเงินที่ได้ตามกฎหมาย
จะส่งเข้าสมทบกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันร้อยละ ๕๐ - ๗๐ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้น 

- กรณีปัญหาและอุปสรรคการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพ่ิมขีดความสามารถทางด้าน 
การแข่งขัน ของส านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในขณะนั้น
ผลักดันหรือไม่  

- กรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือให้ลงพ้ืนที่ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว และผลักดันโครงการที่ค้างการพิจารณา  
ของส านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผ่านการอนุมัติด้วยความรวดเร็ว  

- กรณีการส่งเสริมตลาดทุน ด้วยการปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของไทย เอชจี ไปแล้ว จ านวนเงิน
จะไหลเข้าตลาดทุนเพ่ือซื้อกองทุนในช่วงปลายปี และการบริหารจัดการกองทุนวายุภักษ์ ด าเนินการ
ประชุมผ่านคณะกรรมการก ากับกองทุน ร่วมกันพิจารณาแนวทางการอัดฉีดงบประมาณเข้าไป  
ในตลาดทุน และส่วนของสถาบันการเงิน และนักลงทุนย่อยเป็นโอกาสดีในการออมเงิน   

- กรณีการหักเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก่อนส่งรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับของกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้ทั้ง ๓ กรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีส่งให้กับส านักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง ด าเนินการใช้จ่ายสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของของกระทรวงการคลัง 
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- กรณีกระทรวงการคลังเป็นผู้ที่ตั้งงบประมาณในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดูแลระบบ GFMIF  
- กรณีรายละเอียดการบริหารเงินทุนพิจารณาโดยคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์ รายละเอียด

ต่าง ๆ นโยบายลงทุนเป็นการบริหารโดยมืออาชีพผู้บริหารกองทุน แต่การซื้อหุ้นต้องเป็นหุ้นที่มีความ
ยั่งยืนและปลอดภัย ส่วนหุ้นรัฐวิสาหกิจต้องพิจารณาหารือกับคณะกรรมการกองทุนก่อน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การท างานของกระทรวงการคลังต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ

ประชาชน โดยเฉพาะการเร่งแก้ ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้นอกระบบ เพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อ  
ของประชาชนให้มากขึ้น 

- กระทรวงการคลัง ควรเร่งปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินทดรอง
ราชการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของเกษตร เนื่องจากมีขั้นตอนทางราชการเป็นจ านวนมาก  
ท าให้ประชาชนได้รับเงินล่าช้า 

- งบประมาณและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังไม่ได้สะท้อนกับภารกิจ 
ที่ต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก ซึ่งระยะยาวจะส่งผลต่อการรักษาทรัพยากรบุคคลให้ท างาน  
อยู่กับกระทรวงการคลัง จึงควรมีการปรับปรุงโครงการสร้างการท างานให้มีความเหมาะสม   

- ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ควรเพ่ิมนโยบายการจัดเก็บรายได้ ดังนี้ ๑. พิจารณายกเลิก
การยกเว้นการจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจบางประเภทที่เคยได้ประโยชน์ทางภาษีก่อนหน้านี้ เช่น สถานเสริม
ความงาม เป็นต้น ๒. สร้างมาตรการดึงผู้อยู่นอกระบบภาษีเงินได้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพ่ิมมากขึ้น 
และ ๓. เร่งเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ทั้งหมดนี้เพ่ือให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่งเอกสารข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายมาตรการทางการคลังด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงการคลังได้ศึกษา  
และขอให้เอกสารร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังด าเนินการยกร่างด้วย (ถ้ามี) 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่งเอกสาร
ข้อมูลที่แสดงถึงเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
เครือข่ายกลางกระทรวงการคลัง ๕๔,๕๑๖,๐๐๐ บาท 

- นายพลพีร์  สุวรรณฉวี โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ส่งข้อมูลเอกสารปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลังจากที่รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายส่งเสริม
การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เงินค้างจ่ายให้กับเอกชนของกรมสรรพากร  และปริมาณการส ารอง
งบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว 

- นางสาวรัชนก ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบชื่อของระเบียบและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้  หน่วยงาน

จัดเก็บรายได้สามารถกันเงินได้ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจัดเก็บรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
รายได้จ านวนเท่าใดในปี ๒๕๖๗ และน างบประมาณจ านวนดังกล่าวมาด าเนินการเรื่องอะไรบ้าง  
ขอข้อมูลย้อนหลัง จ านวน ๕ ปี นับจากปี ๒๕๖๗  
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๒. ขอทราบรายละเอียดเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายเงิน
นอกงบประมาณรายการโครงการใดบ้างย้อนหลัง จ านวน ๕ ปี และสอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานหรือไม่ 

 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ส าหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือ 
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม    ๕๐,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส าหรับกองทุนประชารัฐ

สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่าฐานข้อมูลในระบบการลงทะเบียนของกองทุนประชารัฐสวสัดกิารเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานรากและสังคม มีคนไทยในต่างประเทศจ านวนกี่ราย 
- เหตุใดกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมีภารกิจหน้าที่  

และภาระทางงบประมาณที่ต้องรับผิดชอบกับประชาชนที่ลงทะเบียนชัดเจน แต่กลับพบว่าได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการท างานในทุกปี และในระยะยาวส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแนวทางการปรับปรุงสิทธิการเดินทาง 
โดยระบบขนส่งสาธารณะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต่างจังหวัด ให้มีความเท่าเทียมกับผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไร 

- กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ได้มีภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ
รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนเท่าใด 

- ขอทราบแนวทางการยืนยันตัวตนของคนที่อายุ ๖๕ ปี  หรือ ๗๐ ปี ผ่านผู้ประกอบ 
การโทรคมนาคม ได้หรือไม่ นอกเหนือจากการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยที่ เดียว จ านวน  
๙๐๐,๐๐๐ กว่าคน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน จ านวน ๓๑๕ บาท 

หากเกินจ านวนดังกล่าวต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ระบบจะด าเนินการหักค่าใช้จ่าย  จ านวน  
๓๑๕ บาท ในระบบโดยกรมบัญชีกลาง และงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอในอีก ๖ เดือน
ข้างหน้าต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง จ านวน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การด าเนินการจากที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรง มาเป็นการใช้เงิน  
เพื่อน าไปสู่การสร้างอาชีพที่สร้างรายได้มั่นคงในระยะยาว 
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- กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ควรเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ  
ที่ให้ประชาชนมาลงทะเบียน โดยให้สามารถท าการลงทะเบียนพร้อมกับยืนยันตัวตนไปในคราวเดียวกัน 
เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่งข้อมูล 

ตามรายการ ดังนี้  
๑. ข้อมูลจ านวนคนไทยในตา่งประเทศที่ลงทะเบียนในกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจ

ฐานรากและสังคม จ านวนกี่ราย และเป็นคนไทยที่อยู่อาศัยในต่างปะเทศเกิน ๖ เดือน จ านวนเท่าใด  
๒. จ านวนประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์เนื่องจากเสียสิทธิกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขอให้

แสดงความคืบหน้าในการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย  
๓. ข้อมูลจ านวนการใช้บัตรประชารัฐเพ่ือรับสิทธิในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยขอให้  

แยกประเภทของบริการขนส่งสาธารณะที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บริการ และขอให้แยกการใช้
บริการเป็นรายจังหวัดด้วย 

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่งข้อมูลการจัดตั้ง
งบประมาณส าหรับอุดหนุนค่าน้ า ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ระบุด้วยว่างบประมาณ
ดังกล่าวอุดหนุนประชาชนได้กี่ครัวเรือน และในปี ๒๕๖๘ ตั้งเป้าไว้ที่จ านวนเท่าใด 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบ การ 
รถโดยสาธารณะเอกชน ที่มาลงทะเบียนกองทุนประชารัฐเพ่ือสวัสดิการขอขอรายชื่อผู้ประกอบการ
โดยสารเอกชนทั้งหมด โดยแยกประเภทรถโดยสาร เป็นรายจังหวัด 

 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง    ๓๑๙,๐๖๘,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเศรษฐกิจการคลังในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามส านักงานเศรษฐกิจการคลังว่า วัตถุประสงค์ในการขอรับงบประมาณ เพ่ือเป็น

ค่ าใช้จ่ ายในการเพ่ิมทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ( International Development 
Association (IDA)) คืออะไร และประเทศไทยจะประโยชน์จากการจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไร 

- ขอสอบถามส านักงานเศรษฐกิจการคลังว่า โครงการจัดการทดแทนระบบคลาวด์เดิม 
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ต้องใช้ระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่า วัตถุประสงค์ ของการมีส านักงานเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ  
และประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าแนวทางการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินตามแนวทาง
การศึกษาของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีส านักงานเศรษฐกิจการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเปน็สมาชิกในองค์การทางการเงิน

ระหว่างประเทศในนามกระทรวงการคลัง ผู้แทนรัฐบาลไทย เช่น เวิลด์แบงก์ ไอเอ็มเอฟ หรือ  เอดีบี 
ส่วนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าไปท าหน้าที่เป็นสมาชิก  
และเรื่องการเพ่ิมทุนเป็นไปตามแผนที่ได้ตกลงกับกองทุนในไอดีเอเป็นประโยชน์ทางอ้อมเป็นการรักษา
จุดยืนของประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแก่ประเทศก าลังพัฒนาที่มีฐานะยากจน 
กลุ่มประเทศในอนุภาพลุ่มแม่น้ าโขง เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ เชื่อมโยง  
การบริโภค การลงทุนที่มีการน าเข้าจากประเทศไทย 

- กรณีส านักงานที่ปรึกษาในต่างประเทศมีหน้าที่ท าหน้าที่แทนรัฐบาลไทยทางกระทรวงคลัง  
ในต่างประเทศมีส านักงานที่ปรึกษาในต่างประเทศที่จะเป็นผู้แทนประเทศ ผู้แทนกระทรวงในการเข้า
ร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่ตดิต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้ที่ด าเนินการพิธีการเอกสารราชการ 
และเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบรรดานักลงทุนและส่วนราชการในต่างประเทศ 

- กรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่าน ๓ ช่องทาง ดังนี้ เครื่องมือทางภาษี สินเชื่อ และ
เครื่องมือทางด้านการบริหารราชการ เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน ภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 
ส่วนเรื่องสินเชื่อก็มีเรื่องของสินเชื่อที่เราเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เช่น แฮปปี้โอม แฮบปี้ไลฟ์ สินเชื่อ  
ที่เกี่ยวกับเกษตรกร สินเชื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี และการเร่งรัดการเบิกจ่าย เร่งรัดมาตรการกระตุ้น  
การท่องเที่ยว เร่งรัดเรื่องให้มีการลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่งเอกสารผล

การด าเนินงานของการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗  และแผนด าเนินงานการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กองทุนให้กู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษา ก าลังประสบปัญหากระแสเงินสดติดลบต่อเนื่อง  

จนต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณมากถึง ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรจริงเพียง  
๘๐๐ ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการพิจารณาให้กู้ยืมเงินอย่างไร และจะเหลือ
กลุ่มเป้าหมายจ านวนกี่คน 

- ขอสอบถามว่านับตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายลดเบี้ยปรับช าระหนี้กองทุนให้กู้ยืม เงิน 
เพื่อการศึกษาเหลือร้อยละ ๐.๕ มีผลต่อสถานะของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอย่างไร อัตราการ
ช าระหนี้คืนและรายได้จากเบี้ยปรับลดลงเท่าไหร่ 

- ขอสอบถามว่ากองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา มีภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการหัก
เงินเดือนพนักงานที่ เป็นลูกหนี้คืนให้ กับกองทุนให้กู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษาเป็นจ านวนเท่าใด  
และมาตรการนี้ส่วนช่วยเหลือในสถานะของกองทุนดีขึ้นหรือไม่ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันหน่วยงานมีผู้กู้ที่ผิดนัดช าระหนี้อยู่ในประมาณ ๓ ล้านกว่าราย ท าให้ของกองทุนกู้ยืม

เพื่อการศึกษาขาดรายได้ ด าเนินการแก้ปัญหา ให้ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ สาเหตุมาจาก
เบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้ร้อยละ ๐.๕ ของต้นเงิน ท าให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่ไปช าระหนี้ประเภทอื่นแทน  

- กรณีปัจจุบันผู้กู้ประมาณ จ านวน ๗๖๐,๐๐๐ คนต่อปี ซึ่งพยายามให้ทุกคนได้รับเงินกู้  
มีเฉพาะคนที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น เช่น เป็นผู้เรียนซ้ าซ้อนหรอืขาดคุณสมบัตทิางด้านรายได้ครอบครัว 

- กรณีการรับบริจาคของกองทุนสามารถรับบริจาคได้และลูกหนี้ที่อยู่ในระบบหักเงินเดือน 
จ านวนหนึ่งล้านกว่าราย แบ่งเป็น ส่วนราชการประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าราย ส่วนเอกชนประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ ราย ส่งเข้ากองทุน จ านวน ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปบริจาคเงินเข้ากองทุน  

โดยให้สิทธิในการหักภาษีสองเท่า เพ่ือช่วยลดภาระทางงบประมาณ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งเอกสารข้อมูล

ตามรายการ ดังนี้  
๑. ความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้เพ่ือปลดภาระของผู้ค้ าประกัน จ านวนผู้

ค้ าประกันหนี้กู้ยืมให้กับลูกหนี้ จ านวนผู้ค้ าประกันลูกหนี้ที่ได้รับการปลดภาระ พร้อมกับให้ระบุจ านวน
ที่ด าเนินการประสบความส าเร็จเทียบกับจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

๒. จ านวนผู้มายื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมกับให้ระบุถึงจ านวน  
ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอนุมัติและไม่อนุมัติให้กู้ยืม  

๓. ขั้ นตอนกระบวนการโอนเงินกู้ ยืม ให้ กับลูกหนี้  พร้ อมกันนี้ ให้ ระบุด้ วยว่าแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษายื่นข้อมลูรายชื่อมายังกองทุนเงนิให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาในวันใด และกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษา ได้โอนเงินให้ในวันใด 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอให้กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ส่งข้อมูล
แนวทางการพิจารณาให้กู้ยืมเงินในรูปแบบโควต้าผ่าน Credit score 

 
กองทุนการออมแห่งชาติ    ๖๖๖,๖๒๙,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนการออมแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่ากองทุนการออมแห่งชาติ มีแนวทางเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินให้กับสมาชิก

กองทุนที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี จากระบบบ านาญมาเป็นระบบบ าเหน็จหรือไม่ และผู้ออมเงินรายใหม่ 
จะต้องออมจนถึงอายุ ๖๕ ปี หรือไม่ 

- ขอสอบถามว่ากองทุนการออมแห่งชาติ จะมีแนวทางการเพิ่มมาตรการจูงใจและผลตอบแทน
เพื่อให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกและออมเงินผ่านกองทุนเพ่ิมขึ้นอย่างไร 
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- ขอสอบถามว่ากองทุนการออมแห่งชาติ มีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับนโยบาย 
หวยเกษียณของรัฐบาลอย่างไร และคาดว่าจะสามารถเสนอร่างกฎหมายให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ช่วงเวลาใด และกองทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นผู้ออกสลากเองหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าบุคคลที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการหวยเกษียณ จะต้องเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติก่อนหรือไม่ถึงจะได้สิทธิในการซื้อสลาก และมีการประเมินว่าจะมีสมาชิกกองทุน
เพิ่มขึ้นเท่าใด 

- ขอทราบรายละเอียดการคาดการณ์จ านวนผู้มาซื้อสลากแบบขูด จ านวน ๑๑๓,๐๐๐ ล้านบาท 
ในปี ๒๕๖๘ ใช่หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน หมายความว่า 
คนที่จะซื้อสลากสะสมทรัพย์เพ่ือการออมยามเกษียณจะต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนออม
แห่งชาติก่อนถึงจะมีสิทธิ์จะไปซื้อสลาก ใช่หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดกรณีผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี มาสมาชิก แม้ว่าอายุอายุเกิน ๖๐ ปี  
สมัครสมาชิกประเภทพิเศษที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะไปจ่ายเงินเกษียณเมื่อใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สมาชิกประเภทเดียวคือสมาชิกที่อายุ ๑๐ - ๑๕ 

ปี ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และข้าราชการไม่สามารถเป็นสมาชิก ปัจจุบันสถานะ
สมาชิกมี จ านวน ๒.๖ ล้านคน  

- กรณีการสมทบเงินของสมาชิก แบ่งออกเป็นช่วงวัย ๑๕ ปี ถึง ๓๐ ปี รัฐสมทบให้ครึ่งหนึ่ง 
ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน ๖๐๐ บาท อายุมากกว่า ๓๐ - ๕๐ ปี รัฐสมทบให้ 
ร้อยละ ๘๐ ของเงินออมแต่ละครัง้ โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน ๙๖๐ บาท อายุมากกว่า ๕๐ - ๖๐ ปี รัฐบาล
สมทบให้เท่ากันกับเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน ๑ ,๒๐๐ บาท อันนี้จะเป็นภาระ
งบประมาณที่รัฐบาลจะต้องสมทบเงิน ซึ่งขอแก้กฎหมาย เรื่ อง หวยเกษียณหรือสลากเกษียณ  
สามารถน าเงินเข้ากองทุนประมาณ ๑๓ ,๐๐๐ ล้านบาท จากโครงการรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน 
เรื่องแรงจูงใจอีก จ านวน ๗๘๐ ล้านบาท ต่อปี คาดว่าจะด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ ปลายปี ๒๕๖๗ และด าเนินการร่วมกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกแบบ 
ฉลากแบบขูด 

- กรณีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ที่เป็นเกษตรกรที่มีอายุตามหลักเกณฑ์เดิมเริ่มที่ ๑๕  
ถึง ๖๐ ปี แนวทางแก้ไขอายุเป็น ๖๕ ปี อยู่ในระหว่างการศึกษา ใช้อายุเท่ากับสมาชิกปกติประเภท 
ที่สอง งวดหนึ่ง คือ ๕ ล้านฉบับต่องวดต่อสัปดาห์ สามารถซื้อได้ไม่เกินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท อันนี้เป็น
ขั้นตอนที่ก าลังเสนอยื่น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ ส่งข้อมูลแนวทาง  

การเพิ่มมาตรการจูงใจและผลตอบแทนเพ่ือให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกและออมเงินผ่านกองทุน 
- นางนันทนา  สงฆ์ประชา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอให้กองทุนการออม

แห่งชาติ ส่งข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการหวยเกษียณตามนโยบายของรัฐบาล  
และการวิเคราะห์ภาระทางงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว 
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กรมธนารักษ์      ๕,๘๘๙,๒๔๔,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมธนารักษ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดการประมูลดิน จากการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐด้านการขุดลอก

คลอง บึง หรือบ่อน้ า เช่น การขุดลอกคลองของกรมทรัพยากรน้ า สามารถประสานงานกับส่วนราชการ 
และให้เอกชนที่สนใจสามารถเข้ามาประมูลดิน ซึ่งสามารถท าให้ประหยัดงบประมาณ และสร้างรายได้
ให้กับหน่วยงานราชการ อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการอนุญ าตการใช้ที่ ดินที่ อยู่ ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์  
และการพิจารณาอนุญาตด้วยความรวดเร็ว อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการอนุญาตการใช้ที่ดิน เช่น กรมทรัพยากรน้ าบาดาลด าเนินการเจาะน้ า
บาดาลในพ้ืนที่โรงเรียนให้กับชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีกรมธนารักษ์เป็นเจ้าของพ้ืนที่ มีแนวทาง 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการควบคุมดูแลต้นไม้พะยูงที่อยู่ในพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ ที่ถูกเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐด าเนินการจ าหน่ายในราคาที่ต่ ากว่าราคาท้องตลาดอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางในการเจรจากับกองทัพบกเพ่ือลดขั้นตอนการอนุญาตให้สั้นลง  โดยมอบ
อ านาจให้กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลพ้ืนที่และใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  

- กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายจ่ายงบลงทุนได้รับ
เพ่ิมขึ้น จ านวนร้อยละ ๒๙ เป็นงบเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมอ่าหรือว่าสร้างก่อสร้าง
โครงสร้างโครงการที่พักที่อยู่อาศัยของพนักงานหรือข้าราชการต่าง ๆ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอทราบแนวทางการสร้างรายได้โดยไม่พึง
พากับงบประมาณแผ่นดินอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว  
เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณหรือว่าใช้เงินนอกงบประมาณ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๖๐ ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ ๑๕ ล้านบาท ที่ได้รับโอน
ทรัพย์สินมาจากส านักงานพิงคนคร ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ พบว่างบการเงินไม่พบรายได้ และไม่มีกระแสเงิน
สดมากพอที่จะใช้ในการปรับปรุง อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการรับการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพ ต่อกรณีสนามงูซึ่งเป็น
สนามกอล์ฟของกองทัพอากาศ มีความคืบหน้าอย่างไร และน ากลับมาเป็นที่ดินของรัฐประเภทใด 

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ด าเนินการถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีวิธีการอย่างไรในการที่จะสามารถบังคับให้หน่วยงานที่ได้ขอใช้พ้ืนที่
ของราชพัสดุและไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวกลับปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่า 
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- ในกรณีมีการให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พิสูจน์สิทธิที่ดิน
สอบถามว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สิทธิที่ดิน 

- ในการที่ผลิตเหรียญออกมาใหม่เพ่ือนเข้าสู่ตลาดผลิตปีละจ านวนเท่าใด และในการแจก
เหรียญกษาปณ์ สอบถามความจ าเป็นในการมีงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม  
และรายการค่าจ้างเหมาบริการ ๑๓ ล้านบาท 

- สอบถามความคืบหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ที่มีการประมูล 
เพื่อพัฒนาพ้ืนที่และในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขอทราบว่ามีจังหวัดใดบ้างที่ประสบความส าเร็จ 

- ที่ดินราชพัสดุที่เคยใช้เป็นที่ดินของรัฐเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน ตัวอย่าง เช่น ที่ดินที่เคย
สร้างเป็นโรงเรียนระดับประถมแต่โรงเรียนประถมถูกยุบไปขอทราบว่าที่ดินดังกล่าวจะกลับคืนมาสู่
หน่วยงานเมื่อใด และขอทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินราชพัสดุมีหลักเกณฑ์อย่างไร  

- โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ก่อสร้างเมื่อใด และที่ราชพัสดุที่หน่วยงาน
ครอบครองมีจ านวนเท่าใด มูลค่าเท่าใด ในระดับต าบลและระดับอ าเภอ 

- กรณีปัจจุบันกองทัพบกมีธุรกิจในเชิงธุรกิจของกองทัพที่ไม่ใช่เป็นสวัสดิการของกองทัพ  
ขอทราบว่าที่ดินที่กรมธนารักษ์ถืออยู่ในที่ดินของกองทัพที่มีการจดทะเบียนและเก็บค่าเช่าจากธุรกิจมี
จ านวนเท่าใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องของการประมูลดินในที่ราชพัสดุที่ได้จากการขุดลอกต่าง ๆ ของส่วนราชการตามระเบียบ

ของกระทรวงการคลัง ด าเนินการโดยส่วนราชการสามารถที่จะขอใช้ที่เป็นที่ราชพัสดุหรือน าไปเพ่ือ 
เป็นสาธารณประโยชน์ได้หรือเพ่ือสาธารณะกุศล และส่วนราชการที่ครอบครองสามารถใช้ประโยชน์
เพ่ิมเติมจากมูลนิธิดังกล่าวได้  โดยจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังและน าเงินรายได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินและหากส่วนราชการจะด าเนนิการ
ขุดลอกอาจจะใช้มูลค่าของหุ้นเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก 

- การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เมื่อมอบที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการก็มีหน้าที่ในการดูแล
บ ารุงรักษาและใช้ ส าหรับในส่วนของที่ราชพัสดุที่เลิกใช้แล้วจะน าไปใช้เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกัน 
ใช้ประโยชน์สามารถด าเนินการได้ ส่วนในการที่จะน าไปใช้ในการเช่าช่วงเมื่ออนุญาตให้ส่วนราชการ  
ได้น าที่ ราชพัสดุไปใช้ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ครอบครองไม่สามารถน าไปเช่าช่วงได้  ต้องใช้ตาม
วัตถุประสงค์เท่านั้นและไม่สามารถน าไปให้ราษฎรเช่าได้ด้วย เว้นแต่ส่วนราชการไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้พ้ืนที่นั้นแล้วก็จะส่งคืน กรมธนารักษ์จึงสามารถน าไปจัดให้ราษฎรเช่าได้ 

- ประเด็นการตัดต้นไม้ได้ออกหนังสือเวียนให้กับหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางในการดูแล
บ ารุงรักษาและตัดต้นไม้โดยก าหนดให้หน่วยงานผู้ใช้สามารถตัดต้นไม้เองได้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็น 
ที่วิญญูชนพึงกระท าในการดูแลบ ารุงรักษา หรือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ของทางราชการหรือเพ่ือปรับปรุงสภาพที่ดินให้มีการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

- เรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ราชพัสดุไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์
ส่วนเรื่องของการบริหารศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่เนื่องจากในปี ๒๕๖๘ จะเป็นปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่สุดจะท าให้มีการจัดประชุมใหญ่และมีการจัดแสดงสินค้าหรือจัด
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๑๓ 
 

กิจกรรมพิเศษได้ทั้งในกิจกรรมเรื่องของการจัดประชุม กิจกรรมเรื่องของการจัดแสดงสินค้า  
และ กิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมพิเศษ 

- กรณีในหลายโครงการตามยุทธศาสตร์ไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการ
ที่ให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจพ้ืนที่ในการสอบสวนสิทธิจะอยู่ในงบของด าเนินงาน  โดยไม่ใช้งบลงทุน 
ในศูนย์ ประชุมนานาชาติปัจจุบันจ้างเหมาให้ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์มาด าเนินการจัดการ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕  มีรายได้ ๒๑ ล้านบาท แต่มีรายจ่าย ๓๐ ล้านบาท และในปีพ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายได้  
๒๘ ล้านบาท มีรายจ่าย ๔๙ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายได้ ๑๒ ล้านบาท มีรายจ่าย ๒๘  
ล้านบาท และผลประกอบการของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีผลก าไร ๔๕๑ ล้านบาท  
มีสินทรัพย์ ๓๗,๙๕๖ ล้านบาท 

- ในเรื่องการมอบอ านาจการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มอบอ านาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ และในเรื่องของการส ารวจ  
และเรียกคืนเรียกรับที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แจ้งให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ไปส ารวจที่ราชพัสดุเพื่อเรียกคืนหรือว่ารับคืน 

- ประเด็นการแก้ไขข้อพิพาทกับประชาชนในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี   
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการยื่นขอทั้งสิ้น ๒๙ ,๔๐๗ แปลง อยู่ในระหว่างการพิจารณา  
๕๕๖ แปลง อยู่ระยะเวลาในการด าเนินการเรียกร้องสิทธิจะยื่นที่คณะกรรมการจะมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองการพิสูจน์สิทธิ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน และจะแจ้งผล
ให้ทราบภายใน สองสัปดาห์  

- ความคืบหน้าของการจัดสวัสดิการของกองทัพบกซึ่งประสงค์จะขอเช่าที่ราชพัสดุ  เพ่ือจัด
สวัสดิการในเชิงธุรกิจมีทั้งแบบปกติทั่วไป เช่น สถานบริการน้ ามัน ตลาดนัดร้านค้า ส่วนกรณีพิเศษ  
จะเป็นสนามมวย สนามกอล์ฟและสถานพักฟ้ืน โดยได้ด าเนินการจัดให้เช่าในเชิงสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
ให้เช่าไปแล้ว ๒๔ สัญญา อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๒๙ สัญญา ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ยังก าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่ในการตรวจสอบการน าที่ราชพัสดุที่ครอบครองไปจัดหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรมธนารักษ์ด้วย หากปรากฏว่ามีการน าไปจัดประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายพนม  โพธิ์แก้ว กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดกองทัพบกใช้ประโยชน์ที่ดนิของกรมธนารักษ์และเข้าไปด าเนินโครงการดังกล่าว

จ านวนเท่าไหร่ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมดในจังหวัดดังกล่าว  
๒. ขอรายละเอียดข้อมูลของจังหวัดอื่น ๆ ที่กองทัพบกได้ครอบครองและยินยอมให้ 

กรมธนารักษ์ได้เข้าไปด าเนินโครงการ ได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 
๓. ขอทราบมาตรการเร่งรัดให้กองทัพบกคืนพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และปล่อยให้ประชาชน  

ได้เข้าไปอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากอย่างไร 
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- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดกรณีการที่จะพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินข้อพิพาทในแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด เวลาเฉลี่ย

ต่อครั้งเท่าใด ในแต่ละครั้งใช้เวลาที่สั้นที่สุดและยาวที่สุดจ านวนเท่าใดและในปัจจุบันยังมีจ านวนที่ค้าง
อยู่เท่าไหร่ 

๒. ขอข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี ในรายละเอียดจ านวนการผลิตเหรียญเข้าสู่ตลาด แต่ละมูลค่า 
ของเหรียญฐานผลิตมีจ านวนเท่าไหร่ 

๓. ขอรายละเอียดสินทรัพย์ที่หน่วยงานต้องอนุรักษ์ดูแลทั้งหมดประกอบด้วยรายการใด 
- นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดแผนงานบุคลากร

และแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน กรณีปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยี  
เข้ามาทดแทนบุคลากรที่อาจจะไม่เพียงพอได้อย่างไรบ้าง 

- นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลจ านวนแปลงและเนื้อที่ดินของที่ราชพัสดุ 
และข้อมูลรายได้จากการให้เช่าที่ดินเพ่ือท าธุรกิจย้อนหลัง ๑๐ ปี และสถิติการให้เกษตรกรเช่าที่ดิน 
ท ากินย้อนหลัง ๑๐ ป ี

- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอรายละเอียดในเรื่องของอัตราค่าเช่าและสถานที่  
ที่กรมธนารักษ์ไดท้ าสัญญากับกองทัพบก รวมถึงหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมทั้งหมดที่จะเก็บค่าเช่ามี
ธุรกิจอะไรบ้างและเป็นประเภทใด 

 
กรมบัญชีกลาง      ๙๐๒,๔๐๙,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมบัญชีกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดและแนวทางการแก้ปัญหาของผู้เข้าร่วมการประมูลและใช้สิทธิ์อุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ประสบปัญหาหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ทันภายในปีงบประมาณ ท าให้งบประมาณตกไป อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการวางหลักประกันซอง ในการประมูลซองของหน่วยรับ
งบประมาณ ที่สามารถใช้ส าเนาแคชเชียร์เช็คเป็นหลักประกันและต้องน าตัวจริงมาแสดงภายใน ๓ วัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก อาจเป็นช่องว่างในการทุจริต ควรแก้ไขในการแสดงแคชเชียร์เช็ค
ตัวจริงมาแสดงตั้งแต่ตอนแรก แนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดรายการเงินนอกงบประมาณประเภทที่ สอ ง ตามข้อบั งคับ 
ของกระทรวงกลาโหม น าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณหรือไม่อย่างไร และมีหน่วยงาน
อื่นใดบ้างที่มีเงินนอกงบประมาณประเภทที่สอง กรมบัญชีกลางได้รับรายงานการเงินของเงินนอก
งบประมาณประเภทนี้ หรือไม่ และได้รับรายงานการตรวจสอบเหมือนกับเงินทุนหมุนเวียนประเภทอื่น 
หรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายการ
รักษาพยาบาลข้าราชการประมาณ เกือบ ๙๐ ล้านบาท อย่างไร  
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๑๕ 
 

- ขอทราบแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ เกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก
ปริมาณจ านวนการอุทธรณ์มาก 

- ขอทราบมาตรการเร่งรัดการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหมุนเวียนปี ๒๕๖๖ ที่อยู่ใน
หน่วยรับงบประมาณ ไม่ได้ด าเนินการอัพโหลดข้อมูลลงในเว็บไซด์ อย่างไร  

- ขอทราบแนวการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติจากเงิน 
ทดรองราชการ ประสบปัญหาระยะเวลาการพิจารณา และอนุมัติล่าช้า ไม่ทันต่อปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จึงมีแนวทางการลดระยะเวลาการพิจารณาอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการท าส านวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสอบสวนในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม อย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าหลังจากปรับปรุงอีเมล เรื่อง ระบบอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ GFMIS มีหน่วยงานใดท าหน้าที่ดูแลระบบ GFMIS  
- ขอทราบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในวงเงินไม่

เกิน ๕๐ ล้านบาท หลักเกณฑ์การจ่ายงบฉุกเฉินของภัยพิบัติจากฝุ่นละอองหรือฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ หรือ
หมอกควัน 

- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส จะมีแนวทางในการด าเนินการกับผู้ทิ้งงาน
อย่างไร ใช้มาตรการใดกับบริษัทที่รับงานแต่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

- กรณีการอุทธรณ์ของผู้ประกอบการที่ไม่ได้อุทธรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอทราบแนวทางในการเข้าไปจัดการ 
เพื่อด าเนินการในการเรื่องการทุจริต 

- กรณีงบประมาณรายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
งบประมาณ ขอทราบแนวทางก าหนดแผนจัดซื้อจัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ระบบ GFMIS กระทรวงการคลังเป็น เจ้าของระบบ การพัฒนาและการดูแลระบบ 

เป็นงบประมาณภายใต้กระทรวงคลัง กรมบัญชีกลางมีบทบาทใหญ่ในการก าหนดเพ่ือให้ลงระบบได้  
และท าบัญชีต่อไปในแง่ของบัญชีภาครัฐได้ ในปัจจุบันในเรื่องของการบริหารจัดการดูแลบัญชีภาครัฐ  
ในระบบปัจจุบันท าได้ค่อนข้างดี แต่หากต้องการจะให้ปรากฏเงินทั้งหมดของระบบอาจจะต้องมา
พิจารณากันต่อไป  

- เรื่องของอุทธรณ์ของหน่วยงาน หากไม่ใช่เรื่องของอุทธรณ์หรือไม่เข้าข่ายอุทธรณ์หรือไม่รับ
อุทธรณ์  จะให้ส่วนราชการวินิจฉัยเพ่ือลดขั้นตอนและด าเนินการตามกฎหมายปกครองต่อไป  
ส่วนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน กรณีเรื่องที่ไม่เข้าข่ายอุทธรณ์
หรือไม่รับอุทธรณ์จะด าเนินการเร่งตอบออกให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ มีเรื่องค้างอยู่ประมาณ ๒๐๐ กว่าเรื่อง 
ที่จะพยายามเร่งออกให้เร็วที่สุด 
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- โครงการค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเรื่องการตรวจสอบสิทธิการไปตรวจรักษา ที่โรงพยาบาลแห่ง
รัฐเมื่อยื่นบัตรประชาชนก็ท าเบิกจ่ายได้ทันที เป็นการใช้สิทธิแบบเรียลไทม์ ออนไลน์ ป้องกันการสวม
สิทธิและป้องกันการฉ้อโกง 

- ประเด็นเรื่องผลประกอบการของเงินนอกงบประมาณของกองทุนหมุนเวียนได้ผ่าน
คณะกรรมการนโยบายกองทุนหมุนเวียนเมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่วนเรื่องการจัดซื้อ 
มียุทธศาสตร์การปรับปรุงข้อมูลล่าสุดของผู้รับเหมาชั้นพิเศษ คณะกรรมการราคากลางได้มีความ
เห็นชอบหลักการเบื้ องต้นในเรื่องของการท าให้ผู้ รับ เหมาที่สามารถรับงานได้มากกว่าเดิม   
แต่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดค้านได้มีการตั้งคณะท างานร่วม ๓ ฝ่าย ให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ
และน าเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง  

- ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ทิ้งงานที่รับงานไปแล้วก็ทิ้งงาน จะให้ส่วนราชการพิจารณาก่อน  
และส่งมติมายังกรมบัญชีกลาง หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นด้วยก็จะประกาศทิ้งงาน 

- ประเด็นของเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมภายใต้กองทัพกลาโหมว่าด้วยการเงิน
การบัญชี ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงินนิยามความหมาย คือ เป็นเงินที่ส่วนราชการ
ได้รับหรือรับผิดชอบโดยที่กระทรวงกลาโหมจะออกข้อบังคับหรือระเบียบไว้ให้ถือปฏิบัติ ดังนั้น 
พิจารณาตามนิยามจึงหมายถึงเงินสวัสดิการต่าง ๆ ต้องถือปฏิบัติภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับก ากับดูแลที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการแก้ปัญหาการวางหลักประกันซอง ในการประมูลซองของหน่วยรับงบประมาณ  

ที่สามารถใช้ส าเนาแคชเชียร์เช็คเป็นหลักประกัน และต้องน าตัวจริงมาแสดงภายใน ๓ วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับการคัดเลือก อาจเป็นช่องว่างในการทุจริต ควรแก้ไขในการแสดงแคชเชียร์เช็คตัวจริงมาแสดง
ตั้งแต่ตอนแรก  

- กรณีการปรับปรุงระบบ  e-Market ควรพิจารณา ThailandPostMart ของไปรษณีย์ไทย  
ที่ได้ด าเนินก่อนแล้ว เป็นระบบ E-Commerce พร้อมใช้งาน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗ /๓๕๔๙๔ เป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงในการเบิกจ่าย

งบก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ ๕ ปี ย้อนหลัง มีการเบิกจ่ายจ านวนเท่าใด 

ข้าราชการที่ใช้สิทธิจ านวนกี่เท่าใด ขอข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดระบบ  GFMIS บัญชีธนาคารของหน่วยงานภาครัฐกรอกข้อมูลในระบบ 

GFMIS ครบถ้วนแล้วหรือไม่ มีอ านาจบังคับก าหนดให้ทุกบัญชีธนาคารขึ้นระบบ GFMIS หรือไม่ 
๒. รายละเอียดระบบ E – Contacts ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา เป็นระบบบริหารสัญญาต่อ

จากการจัดซื้อจัดจ้าง  
๓. ผลลัพธ์ของการซื้อจัดจ้างตามบัญชีนวัตกรรมในแต่ละรายการจ านวนเท่าใด ขอข้อมูล ๓ ปี

ล่าสุด 
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๔. แนวทางการตอ่ยอดของระบบ e-Market ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง สามารถ
ช่วยลดการท าธุรกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้ทีนี้ก็เลยอยากเข้าใจว่านข้อมูลผลลัพธ์ของ e-Market 
๓ ปีล่าสุด ด าเนินการรายการ หมวดหมู่ และปริมาณจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวดหมู่เป็นจ านวนเท่าใด  

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามแนวทาง

นโยบายของรัฐบาลที่กรมบัญชีกลางต้องปฏิบัติตามมีจ านวนเท่าไร โดยแยกเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันกับ
รัฐบาลชุดที่ผ่านมา 

๒. ขอรายงานความคืบหน้ากรณีผู้รับเหมาพิเศษมีการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม มีประสิทธิภาพ
ในการช่วยลดการทุจริตอย่างไร 

 
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ    ๖๗,๙๒๘,๓๐๐  บาท  
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  
ส าหรับแผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  ๓๕๕,๙๓๐,๕๖๒,๘๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการปรับเพ่ิมสัดส่วนของเงินช าระเงินคืนต้นเงินกู้ร้อยละ ๓๕ เป็น  

ร้อยละ ๔๐  แต่ไปปรบัลดการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง การปรับเพิ่มการช าระคืนเงินต้นสามารถไปช่วย
ชดเชยส่วนเกินท าให้ดอกเบี้ยลดลงได้หรือไม่ และการตั้งงบประมาณช าระดอกเบี้ยขาดไปประมาณ 
๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท สามารถชดเชยกันได้หรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการการประมาณการโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรวม ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ต้องเข้าไปในตลาดตราสารหนี้ กระทบกับตลาดอย่างไร กระทบต่อการระดมทุนของบริษัทเอกชน  
ที่ต้องการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้หรือไม่ 

- ขอทราบความคืบหน้าในเงินกู้ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากับสะพานข้าม
ที่ เกาะลันตา และปัญหาในส่วนของทะเลสาบสงขลาคือเรื่องปลาโลมาอิรวดีประสบปั ญหาใด  
แผนอนาคตในการกู้เงินมีระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด 

- ในการก่อสร้างทางวิง่ทางขับที่สอง โดยใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ของเอเชีย (AIIB) ขอสอบถามความคืบหน้าของการอนุมัติของธนาคาร มีอุปสรรคปัญหาอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ตามกรอบเงินกู้ชดเชยขาดดุล ๖๓๓ ,๐๐๐ ล้านบาทยังไม่นับรวมในส่วนเพ่ิมเติมอีก 

๑๑๒,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการ
ได้มีการเตรียมแผนการบริหารเงินกู้ เพ่ือรองรับในส่วนเพ่ิมเติม ส่วนในกรณีที่ได้รับงบประมาณ  
ช าระดอกเบี้ยไม่เพียงพอ จะมีผลท าให้ต้องใช้เงินคงคลังหรืองบกลางจะพิจารณาตามสถานการณ์ 
ของปีงบประมาณในแต่ละปี เพราะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย 
ส่วนการบริหารจัดการเงินกู้มีการประสานงานเพื่อก าหนดการออกพันธบัตร 
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๑๘ 
 

- ในส่วนของการก่อสร้างทางสร้างทะเลสาบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากับสะพานข้าม 
ที่เกาะลันตา ปัญหาในส่วนของทะเลสาบสงขลาคือเรื่องการอนุรักษ์ปลาโลมาอิรวดี  โดยได้เชิญ
ธนาคารโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวงชนบท 
เพื่อหารือปัญหาร่วมกัน โดยอยู่ระหว่างการท ารายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ซึ่งจะได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๙๑,๒๙๖,๕๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการซื้อตั๋วเครื่องบินของการบินไทยที่มีหลักเกณฑ์ของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปในประเทศ ก าหนดว่าจะต้องซื้อของการบินไทยก่อน การบิน
ไทย แต่ถ้าตั๋วเครื่องบินของที่อื่นไม่ได้ถูกกว่าร้อยละ ๒๕ เนื่องจากสถานะของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ แนวทางการทบทวนหลักเกณฑ์อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๘ จ านวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนงบลงทุนของภาครัฐจ านวนเท่าใด 

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย หลังจากด าเนินการช าระ
บัญชีเสร็จสิ้นแล้วซึ่งใช้ระยะเวลาการด าเนินการเป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ได้รับเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
จ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการก าหนดตัวชี้ วัดของสถาบันการเงิน ต่อกรณี ธนาคารออมสิน  
และรัฐวิสาหกิจอื่นหรือไม่ และการปรับปรุงตัวชี้วัดให้ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลมากขึ้น จึงขอ
รายละเอียดผลการเงินจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการเพิ่มทุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ด าเนินการตัดอ้อย

สดเพ่ือลดปัญหาทางด้านฝุ่นละออง PM ๒.๕ อย่างไร เนื่องจากมีต้นทุนการตัดอ้อยสดจ านวนสูงกว่า
การตัดอ้อยเผา อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนพีเอสโอการให้บริการสาธารณะของ  ขสมก.  
และการรถไฟแห่งประเทศไทย ความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินพีเอสโอหรือไม่  
และแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมอย่างไร 

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ขอทราบแนวทางด าเนินการให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้กับรัฐมากขึ้น เพ่ือไม่ให้เอกชนมีการเอาเปรียบกับรัฐ โดยต้ องมี
แนวทางชัดเจนในอนาคต 

- ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการหนึ่งรัฐวิสาหกิจหนึ่งสมาคมกีฬาว่าเป็นอย่างไร 
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๑๙ 
 

- ในโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายในเป็นการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ขอทราบว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไร ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างไร ในการให้บริการ
ประชาชนจะรับเรื่องร้องทุกข์จากส่วนไหนอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องงบลงทุนทั้งหมด ๒๕๗,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบลงทุนในประเทศ ส าหรับการปรับตัวชี้วัด

ของธนาคารออมสินจากเดมิเนน้ที่ในส่วนก าไร ปัจจุบันให้ความส าคัญกับเรือ่งการท าตามนโยบายของรัฐ
การให้ เอสเอ็มอีกับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ในส่วนของผลการด าเนินงาน  
การประเมินของรัฐวิสาหกิจภาพรวมใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ในส่วนของธรรมาภิบาลจะสูงขึ้น 

- ในเรื่องการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในช่วง ๓ ปีย้อนหลังมีทั้งหมด 
๑๑ โครงการ ในส่วนของผลการประเมินด้านรัฐวิสาหกิจขอน าส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร ในเรื่อง
หลักเกณฑ์ของหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจ เดิมการสนับสนุนของสมาคมรัฐวิสาหกิจจะกระจุกตัวอยู่บาง
สมาคม ปัจจุบันสมาคมมีทั้งหมด ๙๒ สมาคมกีฬาโดยหลักการน าเงินของรัฐวิสาหกิจไปสนับสนุนกีฬาที่
มีความเป็นสากลมีความนิยมความน่าสนใจของประชาชน  ผลงานของสมาคมกีฬาที่ผ่านมา 
เป็นที่ประจักษ์และมีแผนงานการพัฒนาของสมาคมกีฬามีความโปร่งใสในการจัดการและมีการติดตาม
ประเมินผล 

- ในการปรับปรุงระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานมูลค่า ๖.๕ ล้านบาท เป็นระบบ 
คอลเซ็นเตอร์กับระบบพัสดุซึ่งเดิมระบบคอลเซ็นเตอร์จะใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งไม่มีเสถียรภาพจึงต้อง
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในปัจจุบัน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณี ควรจัดท าคู่มือหรือว่าเป็นแคตตาล็อก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถ

บายพาสขั้นตอนการท าประเมิน อย่างเช่น โครงการอย่างประปาหรือขยะ ซึ่งเข้าใจว่าต้องเป็นการ
ร่วมมือกับมหาดไทย สามารถช่วยท้องถิ่นในการมีโครงการที่ร่วมทุนกับเอกชนได้ดีขึ้น  เพ่ือแก้ปัญหา
สาธารณะ  

- หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลโครงการที่มีสัมปทานรัฐทั้งหมดอย่างโปร่งใส ทั้งในส่วนของ
รายละเอียดสัญญาและร่างสัญญาที่มีทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  

- กรณีโครงการปลูกป่าที่รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการจัดท า  มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
มากกว่าหน่วยงานราชการ หน่วยงานจึงควรก าหนดนโยบายไม่ให้มีการตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน
ราชการซ้ าซ้อนกันโดยควรให้รัฐวิสาหกิจจัดท าโครงการดังกล่าวจะเหมาะสมกว่า 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษาการ  

จัดความตกลงการค้าเสรีและวิสาหกิจหรือโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการจัดท ารายการมาตรการ
สนับสนุนทางการเงิน และกรณีการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติร่วมลงทุนและการจ้าง 
ที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาระบบค่าตอบแทนโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ มีการก าหนดคุณสมบัติรายละเอียด 
และการประเมินผลหรือตัวชี้วัดอย่างไร   
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๒๐ 
 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน วันที่เริ่มต้นกระบวนการและสถานะล่าสุด  

๓ ปี ย้อนหลัง แผนเป้าหมายร่วมทุน ตามแผนงานในอนาคตอย่างไร 
๒. รายละเอียดก าหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละรัฐวิสาหกิจอย่างไร และผลลัพธ์ของแต่ละ

รัฐวิสาหกิจ ๓ ปี ล่าสุดเป็นอย่างไร 
๓. รายละเอียดกฎหมายล าดับรอง จ านวน ๖ ฉบับ ที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไร 
- นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดแนวทาง  

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะในหมวดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะท าให้เร่ง 
การเบิกจ่ายและเร่งการลงทุน เพื่อเป็นการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  ๒๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา  

ว่าจะมีการเปิดใช้งานเมื่อใด หรือรอการก่อสร้างจุดผ่านแดนให้แล้วเสร็จก่อนหรือไม่ 
- ขอทราบแนวทางการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี  ๒๕๖๖  

ในปี ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๕๘๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๖๗๑  
ล้านบาท และในปี ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๒๑๖ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๖๖ มีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานอย่างไรบ้าง  

- ขอทราบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และก าหนดเรื่องของระบบเงิน 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข ๑๑ ในประเทศลาว ซึ่งช่วงแรก 
แล้วเสร็จภายใต้งบประมาณ จ านวน ๖๙๑ ล้านบาท และการกู้ยืมเงินระยะยาว ๓๐ ปี และวงเงิน 
๑,๘๐๐ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข ๖๗ ในประเทศกัมพูชา 

- ขอทราบแนวทางการน าหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยน าเงื่อนไข
ของมลพิษทางอากาศและมีการปรับอัตราดอกเบี้ย หากสามารถลดจ านวนคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในอากาศที่ เกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตร สามารถน ามาลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ ๑.๕  
และหากไม่มีการควบคุมตรงนี้ได้เลย อัตราดอกเบี้ยจะเป็นก้าวกระโดด หากด าเนินการได้สามารถลด
มลพิษข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีแนวทางหรือไม่อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมโครงการส่งออกของด่านเชียงของไปประเทศจีนได้สะดวกขึ้น 
กับโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าไปขายให้กับประเทศกัมพูชา อย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่องจุดผ่านแดนถาวร ปัจจุบันด าเนินการเสร็จแล้วมีการข้ามแดนผ่านตรงนี้อยู่แล้ว  

แต่ในส่วนของฝั่งไทยติดปัญหาผู้รับเหมา คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี ๒๕๖๘ เมื่อเปิด 
ทั้งสองด้านเสร็จจะท าให้เพิ่มศักยภาพและใช้ศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ 

- กรณีได้รับงบประมาณลดลงถึงร้อยละ ๖๖ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แต่มีบางโครงการที่เพ่ิงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม การเบิกจ่าย  
จะเริ่มเบิกจ่ายประมาณปีงบประมาณหน้า โดยอาจใช้ส่วนเงินกู้ไปก่อนในการจัดสรรเพื่อชดเชยเพิ่มเติม
ในส่วนงบประมาณในปี ๒๕๖๙ 

- เรื่องการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนามีการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลกับทางภาคเอกชน 
ภาครัฐใน พ้ืนที่ ชายแดนต่าง  ๆ ว่าโครงการลักษณะใดที่ จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทย 
และผู้ประกอบการไทยมากที่สุด จึงน าโครงการไปพิจารณาร่วมกับโครงการที่ต่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส าหรับหลักเกณฑ์ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ 

 
กรมศุลกากร        ๑,๘๓๐,๘๙๓,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมศุลกากรในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการน าเข้าสินค้าทางการเกษตร 

โดยผิดกฎหมาย  
- หน่วยงานควรบูรณาการการท างานร่วมกันในการพัฒนาด่านถาวรแต่ละพื้นที่ 
- กระบวนการจัดเก็บอากรส าหรับสินค้าน าเข้ามูลค่าไม่เกิน ๑ ,๕๐๐ บาท กรมศุลกากร 

เป็นผู้จัดเก็บและโอนให้กรมสรรพากร ใช่หรือไม่ 
- หน่วยงานมีการปรับปรุงมาตรการหรือแก้ไขปัญหาการส าแดงข้อมูลเท็จ กรณีการน าเข้าหมู

ผิดกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
- การที่หน่วยงานไม่ ได้รับงบประมาณตามค าขอ รายการ e - License จะกระทบกับ 

การท างานในการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
- เหตุใดหน่วยงานจึงไม่ด าเนินการส่งเสริมการใช้เอทานอลภายในประเทศ และประเทศไทย

ได้รับอะไรจากการยกเว้นภาษี 
- ขอทราบความคืบหน้าในการด าเนินการเร่งแก้ไขปัญหาด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และจะเปิด

ใช้ด่านสะเดาได้เมื่อใด 
- ตามประกาศกรมศุลกากร ๑๑๖/๒๕๖๗ เกี่ยวกับการยกเว้นอากรขาเข้าเฉพาะของที่มีราคา 

ไม่เกิน ๑ บาท มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร 
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการส่งออกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ 

หน่วยงานมีการปรึกษาส านักงานรัฐบาลดิจิทัลหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายใช้คลาวด์เป็นหลัก 
(Cloud First Policy) ของรัฐบาล 
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- โครงการค่าบ ารงุรักษาระบบเอ็กเรย์ของตู้คอนเทรนเนอร์ ที่ใช้ในด่านต่าง ๆ มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการท างานของหน่วยงานหรือไม่ 

- เมื่อพิจารณางบลงทุนในปี ๒๕๖๘ ในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรภูดู่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ตั้งงบประมาณเป็น จ านวน ๓๖๒ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี ขอทราบรายละเอียด
และแผนการด าเนินงานในโครงการดังกล่าว  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการปราบปรามของผิดกฎหมายทั้งหมด หน่วยงานได้ด าเนินการอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับ  

สิ่งผิดกฎหมาย เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการจับกุมเป็นจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  
สิ่งต่าง ๆ เหล่าเป็นการด าเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 
ในการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสินค้าต่าง ๆ มาบริหารวิเคราะห์ 
ตรวจสอบเพ่ือประเมินตู้สินค้าที่มีความเสี่ยง เช่น วิเคราะห์ที่มาของสินค้า รายชื่อ ทุนจดทะเบียน  
ของผู้น าเข้าส่งออก บัญชีสินค้า ภาพเอกซเรย์ พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- กรณีหมูเถื่อนหนว่ยงานมแีนวทางการเขม้งวดในเรื่องการตรวจสอบที่เป็นสินค้าเกษตรทั้งหมด
ที่มีการน าเข้า การตรวจสอบข้อมูลบัญชีเรือ เพ่ือป้องกันการส าแดงสินค้าที่ไม่ตรงกับใบขนส่งสินค้า 
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง การน าเครื่องเอกซเรย์เข้ามาช่วยในกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง  
และปัญหาเรื่องหมูเถื่อนการด าเนินการของหน่วยงานได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสอบข้อเท็จจริง  
และย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๑ ราย และอยู่ในระหว่างการพิจารณา สอบสวน และลงโทษ
ต่อไป ส่วนการด าเนินคดีทางอาญาทาง DSI และต ารวจ จะเป็นผู้ด าเนินคดีต่อไป 

- กรณีการน าเข้าวัวจากประเทศไทยเพ่ือนบ้านที่อาจกระทบกับเกษตร ปัจจุบันโค กระบือ  
ที่มีชีวิตไม่ได้น าเข้าจากทางประเทศเมียนมาร์มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ เรื่อง  
การห้ามน าเข้า ส่วนเรื่องโค กระบือ จากกัมพูชามาได้มีการประกาศการชะลอการน าเข้าตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  

- กรณีด่านศุลกากรห้วยโก๋นที่มีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ ปัจจุบันได้มีการประสานงานกับจังหวัด
น่านและส านักโยธาธิการเพ่ือเตรียมเรื่องพ้ืนที่และแบบ โครงการนี้ต้องมีการขออนุญาตในการขอใช้
พ้ืนที่ป่าสงวน ซึ่งหน่วยงานรอกรมทางหลวงเรื่องกระบวนการและระยะเวลาการขอใบอนุญาต  

- กรณีสินค้าน าเข้าที่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ บาท หน่วยงานได้ออกมาตรการชั่วคราว หน่วยงาน 
จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วน าส่งให้กับกรมสรรพากร ส่วนอากรน าเข้าหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการ
จัดเก็บแต่จัดเก็บเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม  

- กรณีความพร้อมในการด าเนินงานหน่วยงานจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม  
เป็นต้น และท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมการจัดการระบบและการออใบเสร็จ  
ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีของน าเข้าจากจีนที่น าเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน ถ้าน าออกมาขายต้องถูกจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส่วนการประมาณการ จ านวน ๗๐๐ ล้านบาท คิดจากมูลค่าสินค้าน าเข้าที่มูลค่าต่ ากว่า 
๑,๕๐๐ บาท เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท คิดจากฐานมูลค่าสินค้าน าเข้าที่เก็บข้อมูล
และใช้อัตราอากรร้อยละ ๗ คูณ จะอากรเดือนละ ๒๓๐ ล้านบาทต่อเดือน  
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- กรณีด่านสะเดาปัจจุบันมีการส่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปใช้งานส านักงาน บ้านพัก  
และคลังเก็บของกลาง และในปีนี้หากถนนที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียแล้วเสร็จ 
ถึงจะด าเนินการเปิดเพื่อสินค้าขาออกที่ด่าน 

- กรณีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) 
งบประมาณ ๑.๘ ล้านบาท ค่าสมาชิกรายปีที่ต้องจ่าย ช าระค่าคดีรถยนต์ที่ประมูลขายแต่กรมขนส่ง  
ไม่จดทะเบียนให้ ท าให้ต้องมีการชดเชยให้กับผู้ที่ประมูลรถไป 

- กรณี การประกาศยกเว้นอากรเอทานอล (Ethanol) ที่ผลิตจากพืชที่น าเข้ามาใช้ ใน
อุตสาหกรรม เพื่อผลิตเอทิลีนชีวิภาพซึ่งเป็นนโยบายที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีขาว เนื่องจากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ เกิดจากการน าไปผลิต  
ไบโอดีเซล มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อให้กระบวนการผลิตปรับตัว 

- กรณีด่านแม่สอดมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี เกิดจากผู้รับจ้างทิ้งงานจึงได้มีการยุติ
การจ้าง และมีการสร้างใหม่และมีการลงนามเป็นที่เรียบร้อย ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีส าหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านด่านขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ส่งออกที่ด่านแหลม
ฉบังไปที่สหรัฐอเมรกิา จึงต้องมีการติดตั้งเครือ่งตรวจวัดกัมมันตภาพ งบประมาณที่ขอรับจะเป็นงบซ่อม
บ ารุงที่เกี่ยวกับระบบที่ขอรายปี จึงเป็นเงื่อนไขของทางสหรัฐอเมริกาในการส่งสินค้าออกไป  

- กรณีระบบ CCTV เป็นการติดการขนส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ทหาร ต ารวจ เป็นต้น  

- การจัดเก็บรายได้ หน่วยงานมีการจัดท าแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดความมั่นใจ 
ในการจัดเก็บให้เป็นไปตามเป้า โดยเร่งรัดการขายกลาง ของตกค้าง การออกแบบแจ้งประเมิน เพ่ือให้ผู้
น าเข้าที่มีภาระในการช าระอากรเพิ่มและไม่ถูกต้องมาช าระภาษี 

- กรณีโครงการพัฒนาจัดเก็บข้อมูล เดิมหน่วยงานมีระบบ Cloud (คลาวด์) ที่เป็น Private 
Cloud โครงการนี้เป็นการเพ่ิมระบบ Cloud ที่มีอยู่เพ่ือรองรับตัวระบบงานและปริมาณงานที่มีอยู่ 
ที่ต้องจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

- กรณีรถยนต์ที่แสดงราคาต่ า อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ DSI และหน่วยงานทางด้านกฎหมาย
ด าเนินการ หน่วยงานให้การสนับสนุนและความร่วมมือมาโดยตลอด ปัจจุบันการตรวจปล่อยรถยนต์  
ท าในรูปของคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  

- กรณีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการซื้อขายพลังงานจากต่างประเทศ ขออนุญาตด าเนินการ
ตรวจสอบและด าเนินการจัดส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- มูลค่าการน าเข้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ และมูลค่าการส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ หน่วยงานมีการ

ประเมินความคุ้มค่าและความอ่อนไหวของมาตรการมากน้อยเพียงใด 
- การรายงานผลงานการจับกุมของหน่วยงานที่ระบุตัวเลขจ านวนรายที่ถูกจับกุม เสนอให้

เปลี่ยนเป็นผลงานในเชิงมูลค่า 
- หน่วยงานควรเร่งด าเนินการจัดหาเครื่องมือที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือเครื่องเอกซเรย์ (x-ray) 

เพื่อมาตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอย่างเดียว เพื่อลดปัญหาทุจริตของผู้ปฎิบัติหน้าที่
และการทุจริตลักลอบน าเข้าสินค้า 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดกระบวนการจัดเก็บ

อากรส าหรับสินค้าน าเข้ามูลค่าไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ดังนี้ 
๑. กรมศุลกากรเป็นผู้จัดเก็บและโอนให้กรมสรรพากร ใช่หรือไม่ 
๒. กระบวนการในการจัดเก็บและตรวจสอบเป็นอย่างไร 
๓. การคาดการณ์จ านวนการจัดเก็บได้ เป็นการประมาณการจ านวนขั้นต่ า ใช่หรือไม่ 
๔. สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะประเทศจีน ผ่าน free trade zone และเข้าไปสู่คลังสินค้าทัณฑ์บน 

จะถูกเก็บภาษีตามมาตรการนี้หรือไม่ 
- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. รายละเอียดรายการช าระเงินตามค าพิพากษาของศาล ว่าเป็นค าพิพากษาคดีใด และความ

คืบหน้าของคดีเป็นอย่างไร 
๒. รายละเอียดโครงการ CCTV system 
๓. รายละเอียดโครงการด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่สอง จังหวัดตาก เหตุใดจึงมีการตั้งค าขอ

งบประมาณใหม่ 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามประกาศกรมศุลกากร ๑๑๖/๒๕๖๗ เกี่ยวกับการยกเว้น

อากรขาเข้าเฉพาะของที่มีราคาไม่เกิน ๑ บาท ว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร 
๒. รายละเอียดรายการช าระเงินตามค าพิพากษาของศาล จ านวน ๘ ล้านบาท เป็นค าพิพากษา

คดีใด และความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไร 
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามกระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO  

จ านวน ๑๗ ล้านบาท  
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาย้อนหลัง 
๒. ผลสรุปการสอบข้อเท็จจริงกรณีน าเข้าเนื้อหมูผิดกฎหมาย 
- นายอลงกต  มณีกาศ กรรมาธิการ ขอข้อมูลผลการด าเนินการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่  

ผิดกฎหมาย ย้อนหลัง ๓ ปี  
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายละเอียดค่าจ้างเหมา

โครงการตรวจหาวัสดุนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสี ว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ใดบ้าง จ านวนตู้คอน
เทรนเนอร์ที่ผ่านโครงการดังกล่าว มีจ านวนเท่าใด รวมทั้งมีการด าเนินการอย่างไรเมื่อตรวจพบวัสดุ
กัมมันตรังสี 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดสถิติย้อนหลัง ๕ ปี ของการจับกุม
การลักลอบหนีศุลกากรที่เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม และปัจจุบันการวางเรือที่มีความ
รับผิดชอบของหน่วยงานทั้งหมดมกีี่จุด และจุดไหนบา้งที่มกีารตรวจจับการลักลอบหนีศลุกากรมากที่สดุ 
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กรมสรรพสามติ     ๘๗๒,๑๖๓,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมสรรพสามิตในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- หน่วยงานมีแนวทางในการปรับโครงสร้างภาษีอย่างไร เพ่ือให้ราคาบุหรี่ของไทยต่ ากว่าบุหรี่

ของต่างประเทศ 
- เสนอให้มีการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีสุราพื้นบ้าน 
- หน่วยงานมีแนวทางในการจัดเก็บภาษีคาร์บอนหรือภาษีมลพิษอย่างไร 
- สอบถามประเด็นกลไกการเพ่ิมราคาคาร์บอนในภาษีน้ ามัน ว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

หรือไม่ 
- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก สอบถามว่า 

ในอนาคตหน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการโครงอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกหรือไม่ 
- หน่วยงานมีการประเมิน Cost Benefit ในมาตรการส่งเสริมรถยนต์ EV ใหม่หรือไม่ 
- มาตรการ EV3 หากได้รับการจัดสรรเพียง ๘,๐๐๐ ล้านบาท หน่วยงานวางแผนจะขอรับ 

การจัดสรรงบประมาณอีกจ านวน ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณส่วนใด 
- สอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานถึงความจ าเป็นในการด าเนินโครงการสนับสนุนการใช้

รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และจักรยานยนต ์จากสถานการณ์การแขง่ขนัของตลาดรถยนต์ในปัจจุบัน 
โครงการสนับสนุนดังกล่าวยังมีความจ าเป็นหรือไม่ 

- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม จ านวน ๑๔๐  
ล้านบาท หน่วยงานมีการบูรณาการกับศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือไม่  
และน ามาใช้ในภารกิจใด 

- การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ หน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 
- การจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยยกเว้นภาษีเอทานอลซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บลิตรละ ๘๐ 

บาท ในกรณีที่จะน าเอทานอลเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอโพลิเมอร์ เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีนี้  
ใช่หรือไม่ 

- การปราบปรามน้ ามันเถื่อนผิดกฎหมาย มีความคืบหน้าอย่างไร ผลการปราบปรามมีจ านวน
ลดลงเท่าใด 

- ผลกระทบของมาตรการในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราแช่หรือไวน์เป็นอย่างไร 
- ภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ ปัจจุบันจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และคาดการณ์ว่า 
ในอนาคตจะลดลงมากน้อยเพียงใด 
- ผลผลิตเรื่องการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต สอบถามว่ารายจ่ายในการป้องกันและปราบปราม

การกระท าผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม หน่วยงานมีการน าไปใช้ในเรื่องใดบ้าง 
- เรือตรวจการณ์ ปัจจุบันหน่วยงานมีจ านวนกี่ล า กระจายอยู่ในจุดใด และหน่วยงานน าไปใช้

ประโยชน์อย่างไร  
- การปรับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่เพ่ือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย  

ความคืบหน้าในการด าเนินงานในปัจจุบันถึงขั้นตอนใด และมีเนื้อหาแตกต่างจากเดิมอย่างไร 
- แผนการก าหนดมาตรการจัดเก็บภาษีความเค็ม หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร  
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- ภายหลังการแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องการผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอทราบว่ามีผู้ได้รับอนุญาต
ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจ านวนกี่ราย และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษียาสูบ 
- ขอทราบรายละเอียดและสาเหตุการตั้งงบประมาณเบิกแทนกันของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ที่เป็นงบผูกพันรายการใหม่ ๕ ปี งบรายจ่ายอื่น ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ๙๐ คัน  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน EV หน่วยงานมีแนวทางที่จะลดการอุดหนุน เช่น EV ๓.๐  

ให้เป็น จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคัน ที่มีแบตเตอรี่เกิน ๓๐ วัตต์ต่อชั่วโมง EV ๓.๕ ลดเงินอุดหนุนลง
จาก จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็น จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๗๕,๐๐๐ บาท และจ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ใน ๔ ปี  

- กรณีงบลงทุนหน่วยงานดูจุดประสงค์ของ EV ที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ การที่ลดภาษีจากร้อย
ละ ๘ ลงเหลือร้อยละ ๒ เพื่อต้องการดึงอุตสาหกรรมมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 
เป็นการน าเข้า แต่ในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ ต้องมาต้องโรงงานในประเทศไทยเพื่อชดเชย เช่น น าเข้ามา
รถยนต์ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ในปี ๒๕๖๗ ต้องผลิตรถยนต์ชดเชยในประเทศไทย ๑ คัน และปี ๒๕๖๘ 
ต้องผลิตชดเชย ๑.๕ คัน ส่วนในปี ๒๕๖๙ ต้องมาผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย ส่วนผลกระทบรถยนต์ 
EV มีปัญหาในภาคอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงทั้ง ๒ ด้าน คือ ๑. การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์
สันดาปไป EV ๒. ตลาดสินเชื่อรถยนต์มีการหดตัวลงเป็นจ านวนมาก อดีตที่ผ่านมามีการจัดเก็บรายได้ปี
ละ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปีนี้คาดว่าลดลงเหลือ ๖๖,๐๐๐ ล้านบาท 

- ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ภาษีคาร์บอน Carbon Tax ปัจจุบันประเทศปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เทียบเท่าประมาณ ๓๒ ล้านตันคาร์บอน ร้อยละ ๖๙.๙ จากภาคพลังงาน
และขนส่ง และในร้อยละ ๖๙.๙ อยู่ในพิกัดที่หน่วยงานต้องจัดเก็บอยู่แล้วร้อยละ ๔๒ หากรอ
พระราชบัญญั ติ โลกร้อน  ขณะที่ มาตรการปรับภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของยุ โรป  
Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM ที่จะด าเนินการจัดเก็บภาษีอีกปีครึ่งข้างหน้า  
จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบภาษีคาร์บอนในประเทศ   

- กรณีการจัดเก็บภาษีจากแบตเตอรี่ร้อยละ ๘ อนาคตข้างหน้าจะจัดเก็บจากประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

- กรณีสังคม ขอชี้แจงภาษีบุหรี่ในปัจจุบันมีจ านวนลดลง เนื่องจาก มีสินค้าทดแทน คือ  
บุหรี่ไฟฟ้า ประกอบกับบุหรี่ไฟฟ้าไม่อยู่ในพิกัดของสรรพสามิต และทางสาธารณสุขยังไม่อนุญาตให้เป็น
สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากการศึกษาทั่วโลกทิศทางของภาษีบุหรี่มีแนวโน้มที่จะลดลง  

- กรณีภาษีสุราที่มีการแก้กฎหมาย ปัจจุบันมีสุราชุมชนมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ๗๐ โรง เบื้องต้น
หน่วยงานเร่งศึกษาปัญหาและผลกระทบในเรื่อง น้ า แหล่งน้ า และพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและเข้าสู่
ระบบมากยิ่งขึ้น  

- กรณีภาษีความเค็มมีบริบทต่างจากภาษีเครื่องดื่ม ภาษีน้ าตาล ภาษีความหวาน แต่ความเค็ม
อยู่สินค้าที่หลากหลายจึงไม่อยู่ในพิกัดของหน่วยงาน สิ่งที่หน่วยงานด าเนินการ คือ ร่วมสาธารณสุขเพื่อ
ก าหนดมาตรวัดและวางแผนว่าจะเริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐ 
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- กรณี เรื่อง เรือตรวจการณ์ ค่าเช่ารถ ว่าไม่ควรให้มีการตั้งงบเบิกแทน หน่วยงานไม่ทราบว่า
หน่วยงานที่ให้มีการตั้งเบิกแทนน าไปใช้อย่างไร หากเบิกจ่ายล่าช้าก็ส่งผลท าให้คะแนนตก ซึ่งในปีนี้ได้มี
การประสานกับ ๕ หน่วยงาน เพ่ือยกเลิกการตั้งงบแทนกัน 

- กรณีการปราบปรามหน่วยงานได้มีการประสานงานกับศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเล ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปราบปรามน้ ามันเถื่อน และมีเงินน าส่งคลัง 
มากขึ้นถึงร้อยละ ๕๑ ส่วนการเพ่ิมประสิทธิภาพ IT หน่วยงานมีแผนที่จะด าเนินการทั้งระบบ 
และต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิในการจัดเก็บ  

- กรณีเรื่องรายได้ หน่วยงานพยายามเป็นอย่างมากและในปีจัดเก็บภาษีสูงกว่าปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ ๑๒ แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๕๘,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒๕,๐๐๐  
มาจากน้ ามัน อีก ๒๕,๐๐๐ มาจากรถยนต์ กินสัดส่วนของหน่วยงานร้อยละ ๖๐ และ ๘,๐๐๐ ล้านบาท  
มาจากตัวเลขของบุหรี่ ประกอบกับสถานการณ์ EV ที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งรถยนต์ EV  
เสียร้อยละ ๒ รถยนต์สันดาปเสียร้อยละ ๒๕ – ๔๐ อย่างไรตาม การใช้รถ EV ที่เพ่ิมมากขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อการจัดเก็บภาษีของหน่วยงาน  

- กรณี  IT ปัญหาที่ได้รับผลกระทบในเรื่องระบบคืนภาษี ต้องมีการตรวจอย่างเข็มงวด 
และต้องระมัดระวัง จึงต้องมีการของบประมาณทางด้าน IT เพื่อมาสนับสนุนการจัดเก็บและการคนืภาษ ี
ให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

- กรณีงบอุดหนุนรถ EV จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณจ านวนนี้จะอุดหนุนรถ EV 
ได้ประมาณ ๖๘,๐๐๐ คัน รวมถึงการผลิตชดเชยภายในประเทศ จากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาใช้เงิน
อุดหนุนได้ จ านวน ๕๖,๐๐๐ คัน อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ และ EV ในปีที่ผ่านมาอัตราการ
เติบโตร้อยละ ๖๕๐ ในปี ๒๕๖๗ อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ ท าให้อัตราการเติบโตลดลง  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอข้อมูลแนวทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอน  

ว่ามีกลไกใดบ้างในการด าเนินการด้านภาษีเกี่ยวกับคาร์บอน และจัดเก็บสินค้าประเภทใดบ้าง  
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายละเอียดมาตรการ EV3 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าต้องชดเชยจ านวนประมาณ ๒๖ ,๐๐๐ ล้านบาท ใช่หรือไม่ และหากได้รับ 
การจัดสรรเพียง ๘,๐๐๐ ล้านบาท หน่วยงานมีแนวทางในการหางบประมาณอีก ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท 
อย่างไร 

- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ในปัจจุบัน  
ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับ

ปิโตรเลียม ว่าหน่วยงานมีการน าไปใช้ในเรื่องใดบ้าง 
๒. หน่ วยงานมีการใช้ประโยชน์จากเรือตรวจการณ์ อย่างไร ปัจจุบันมีจ านวนกี่ล า  

และด าเนินการซื้อเพิ่มกี่ล า รวมทั้งประจ าการอยู่ที่ใด 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง



๒๘ 
 

๓. ขอทราบรายละเอียดการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ เพ่ือการ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอข้อมูลเกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่องการผลิตสุรา  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ มีการแก้ ไขหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับก าลั งการผลิต ขอทราบว่ามีผู้ ได้ รับอนุญาต 
ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจ านวนกี่ราย และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดข้อมูลผู้ผลิต ผู้น าเข้า และข้อมูลยอดขายปลีกเป็นจ านวนเท่าไร โดยข้อมูล

ขายปลีกให้แยกเป็นรายจังหวัด และข้อมูลการขายบุหรี่เถื่อนในแต่ละจังหวัด  
๒. ขอรายละเอียดสมมติฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคาร์บอน ว่าในแต่ละปีมีแผนที่จะขึ้นภาษี

ดังกล่าวเป็นจ านวนเท่าไหร ่และหน่วยงานมีการประมาณการผลกระทบการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
CBAM และสินค้าราคาปลายทางอย่างไร  

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดและสาเหตุในการตั้งงบประมาณเบิกแทนกันของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ในส่วนของค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 
๙๐ คัน  

๒. ขอรายละเอียดงบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ศุลกากรเพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับปิดโตรเลียมทางทะเล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐ ล า จ านวน ๖๕,๙๘๐,๖๐๐ บาท 

๓. ขอรายละเอียดงบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ ฟุต ต าบลบางด้วน 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๙๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท 

 
กรมสรรพากร      ๒,๐๙๑,๖๒๗,๒๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมสรรพากรในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอข้อมูลมาตรการจัดเก็บภาษี e – Service ว่ามีการประมาณการจัดเก็บในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ได้เท่าใด 
- หน่วยงานควรเข้มงวดกับปัญหาการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากมีผลกระทบกับสังคมเป็น 

วงกว้าง 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๒ ได้ก าหนดว่า 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัด ให้ส่งมอบในองค์การบริหาร  
ส่วนจั งห วัด  ร้อยละห้ าของภาษีที่ จั ด เก็ บ ได้  สอ บถามว่า  กรณี บริษั ทที่ จดทะเบี ยนภาษี 
ในกรุงเทพมหานคร แต่มีรายได้เกิดขึ้นในต่างจังหวัด หน่วยงานได้ด าเนินการจัดสรรภาษีให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ 
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- สอบถามความคืบหน้ากรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ท าหนังสือสอบถามการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต เกี่ยวกับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

- รายการเก็บเพ่ิมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่มี  
การจัดเก็บลดลง สอบถามว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการใช้สมมติฐานใด จึงเก็บภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประมาณ ๖,๗๐๐ ล้านบาท 

- ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพากร ซึ่งก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ แต่มีการจัดเก็บได้ 
เพียง ร้อยละ ๔๐ ขอทราบปัญหาการจัดเก็บ และหน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

- หน่วยงานมีการประเมินการจัดเก็บรายไดภ้าษีมูลคา่เพิ่ม ในการด าเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
หรือไม่ และประมาณการณ์เป็นเท่าใด 

- หน่วยงานมีแผนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา ร้อยละ ๑๐ เมื่อใด และเป็นการทยอยเก็บ
ในรูปแบบขั้นบันไดหรือไม่ 

- ขอทราบว่าถ้าหน่วยงานได้รับเงินนอกงบประมาณ จะมีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
หรือไม่  

- ขอทราบว่าการหน่วยงานเลือกไปทาง Global minimum tax โดยมีประเทศสมาชิก 
กว่า ๑๔๐ ประเทศเข้าร่วมข้อตกลง Pillar ๒ จะส่งผลในการเลือก Pillar ๑ ยากหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการแสดงความเห็นในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีมี ๔ รูปแบบ การมีความเห็น 

แบบไม่มีเงื่อนไข การมีความเห็นแบบมีเงื่อนไข การมีความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมีแนวทางการยกระดับคุณภาพส านักงานบัญชี 
ให้มีมาตรฐาน และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และในปี ๒๕๖๘ จะด าเนินการออกเป็น 
๓ ด้าน ๑. การจัดระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ภาษีอากรให้กับลูกค้าของส านักงานบัญชีตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด ๒. ด าเนินการกับกลุ่มงานบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง โดยการก ากับดูแล เสริมสร้าง การให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ภาษีอากร การจัดอบรม ๓. การเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานบัญชี 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงไปยังลูกค้า เพ่ือก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของลูกค้า  
ของส านักงานบัญชี นอกจากนี้ หน่วยงานส่งเสริมส านักงานบัญชีใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือปรับปรุงก าไร  
ทางบัญชีเป็นก าไรทางภาษี 

- กรณีมาตรการจัดเก็บภาษีจากสินค้าน าเข้าที่มูลค่าต่ ากว่า ๑ ,๕๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๘ 
หน่วยงานจะรับช่วงต่อจากกรมศุลกากร และอยู่ในระหว่างการจัดท าหลักการให้แพลตฟอร์มการขาย
สินค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ให้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานเพื่อเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ จากการขายสินค้าที่มีราคาต่ าของผู้ขายในต่างประเทศ ให้แก่ผู้บริโภคที่อยู่
ในประเทศไทย  

- กรณีผลการจัดเก็บในปี ๒๕๖๖ หน่วยงานจัดเก็บภาษี e-Service จ านวน ๖,๗๒๘ ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๔.๘ ซึ่งในปี ๒๕๖๗ ด าเนินการจัดเก็บได้ ๘ เดือน ได้จ านวน ๔,๘๓๐ 
ล้านบาท คาดว่าการจัดเก็บจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านและเป็นไปตามเป้า  
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- กรณีการยื่นภาษีเงินบุคคลธรรมดาที่มีการคืนช้า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีแบบที่ขอยื่นเข้ามา
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ขณะนี้ได้ด าเนินการคืนภาษีบุคคลธรรมดา จ านวน ๓.๗๘ ล้านแบบ คงเหลือ
แบบที่ขอเอกสารจากผู้เสียภาษีน าส่งเอกสาร  

- กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ แต่มีสาขาในต่างจังหวัดหน่วยงานมีการจัดสรรให้กับ 
อปท หรือไม่ การจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย อปท. ร้อยละ ๐.๗ หลังหักจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม หน่วยงาน
น าส่งให้กระทรวงมหาดไทยทุกเดือนเพ่ือจัดสรรให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ  

- กรณีการน าส่งมอบเงินให้กับ อบจ. น่าน ตามมาตรา ๖๒ พระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ อบจ. น่าน ได้มีการร้องไปยังส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าหน่วยงาน
จัดสรรรายได้ภาษีมูลคา่เพิ่มไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หน่วยงานได้มีการรายงานไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินและมีค าวินิจฉัยว่าหน่วยงานปฏิบัติตามหน้าที่ 

- กรณีโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยงานมีการทบทวนเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ ปัจจุบันได้ดู
ในเรื่องของ Cloud (คลาวด์) และระบบต่าง ๆ และมีการปรับโครงการใหม่ให้ตอบโจทย์และรองรับ  
การใช้งานของภาครัฐ ส่งผลให้โครงการนี้ต้องด าเนินการในปี ๒๕๖๙  

- กรณีสมมติฐานภาษีเงินได้ปิโตรเลียมปี ๒๕๖๘ ถึงมีจ านวนลดลงจากปี ๒๕๖๗ จ านวน 
๖,๗๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๘ เกิดจากมูลค่าการขายปิโตรเลียมแหล่งสัมปทาน ราคาน้ ามันดิบลดลง  

- กรณีจ านวนการยื่น ภ.ง.ด. ๙๐ ภ.ง.ด. ๙๑ มีจ านวน ๑๑ ล้านคน ซึ่งประชากรตามทะเบียน
ราษฎรมี จ านวน ๖๖ ล้านคน หักคนที่มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี มีจ านวน ๗ ล้านคน หักประชากร 
ที่ไม่ท างาน จ านวน ๑๙ คน คงเหลือผู้ท างาน จ านวน ๓๙.๘ ล้านคน แบ่งออกเป็นผู้ท างานที่มีเงินเดือน
ไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ ต่อปี จ านวน ๘ ล้านคน และผู้ท างานแอบแฝง จ านวน ๕.๕ ล้านคน 
และภาคเกษตรกรรมที่ประกอบอาชีพท านา จึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายข้าว มีประมาณ 
๔.๖๖ ล้านครัวเรือน 

- กรณีข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะของสถาบันการเงินมีการรายงานการเงินมาที่หน่วยงาน 
แบ่งออกเป็นบุคคลธรรมดา จ านวน ๒ ล้านราย นิติบุคคล จ านวน ๑๐๓,๐๐๐ ราย การใช้ข้อมูล
ธุรกรรมลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน สถาบันการเงินส่งยอดรวมในแต่ละบัญชีเฉพาะด้านการรับเงิน 
ท าให้หน่วยงานต้องน ามาวิเคราะห์ประกอบข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย การยื่นเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อแยกว่าอันนั้นเป็นรายได้ของเจ้าของบัญชี  

- กรณีข้อมูลผลผลิตที่อยู่ในเอกสารชี้แจงเป็นข้อมูลการจัดเก็บ ณ เดือนพฤษภาคม คิดเป็น  
ร้อยละ ๕๘ ของประมาณการทั้งปี หากพิจารณาผลผลิตในส่วนจะคิดได้ร้อยละ ๑๐๐  

- กรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากดิจิทัลวอลเล็ต เป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการก าหนด
หลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานด าเนินการติดตามขั้นตอนการพิจารณาของผู้เข้าร่วมโครงการ
และผู้มีสิทธิอย่างต่อเนื่อง  

- กรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ต้องพิจารณาจากเศรษฐกิจของประเทศเติบโต
อย่างเหมาะสม ประกอบกับนโยบายเป็นหลัก 

- กรณีแม่ค้าออนไลน์ หน่วยงานมีการส่งจดหมายแจ้งเตือน ผู้ที่บ่งชี้ว่าเป็นผู้มีรายได้ที่ต้อง  
เสียภาษีและลดภาระเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 
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- กรณีเงินนอกงบประมาณ หน่วยงานได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่มีการใช้เงิน  
และจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ รายงานไปยังกระทรวงการคลังผ่านกรมบัญชีกลาง ส่วนใหญ่
เงินนอกงบประมาณเป็นการจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว 

- ขอทราบว่าการหน่วยงานเลือกไปทาง Global minimum tax โดยเป็น Pillar ๒ ผู้ที่เข้าร่วม
ข้อตกลงเห็นไปในแนวทางเดียวกันและเริ่มด าเนินการขับเคลื่อน แต่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันว่าการเลือก  
Pillar ๒ แล้วการเดินตาม Pillar ๑ ยากขึ้น ซึ่งทั้งสอง Pillar ด าเนินการคู่ขนาดกัน แต่ Pillar ๑ 
อาจจะจบยากเนื่องจากมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ปัจจุบัน ECC มีกฎหมายที่ก าหนดไว้เฉพาะที่สามารถดึงดูดผู้จัดการกองทุนประเภท Private 

Equity หรือ Private Debt มาตั้งส านักงานบริหารกองทุนได้ แต่ต้องมีการสร้างโครงการภาษีที่ดึงดูด  
ในระบบเดียวหรือใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในปัจจุบันยังมิได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ดังนั้น 
หน่วยงานและส านักงานเศรษฐกิจการคลังควรพิจารณาและเร่งด าเนินการเพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้จัดการ
กองทุนประเภทนี้มีฐานเงินที่สูง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอข้อมูลมาตรการจัดเก็บภาษี  

e – Service ว่ามีการประมาณการจัดเก็บในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เท่าใด 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลปัจจุบันว่ามีผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน

เท่าใด  
๒. ขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ก าหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงาน  

เพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีเงินได้ ส าหรับรายการที่มีเงินโอนปีละ ๓,๐๐๐ ครั้ง และรายการที่มี
เงินโอน ๔๐๐ ครั้ง และมีเงินโอนเข้า - ออก ในบัญชีเกิน ๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ต้องการทราบว่า 
สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมจ านวนกี่ราย นับแต่เริ่มต้นที่ด าเนินการจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีผล 
การตรวจสอบการเสียภาษีเป็นอย่างไร 

๓. เงินที่ ได้จากการที่ ก าหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลเกี่ ยวกับธุรกรรม  
ที่มีลักษณะเฉพาะ เก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติมเป็นเงินจ านวนเท่าใด 

- นายอลงกต  มณีกาศ กรรมาธิการ ขอข้อมูลการจัดเก็บภาษีผู้ขายสินค้าออนไลน์ ย้อนหลัง  
๓ ป ี

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดผู้ จดทะเบี ยน VAT ทั้ งหมด  
โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๑๐ ช่วง ซึ่งในแต่ละช่วงมีจ านวนกี่รายและมีจ านวนยอดน าส่ง VAT  
เป็นจ านวนเท่าไหร่  

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอรายละเอียดจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ทางหน่วยงาน  
ได้จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท โดยแยกเป็นยอดรวมรายจังหวัด 
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๓๒ 
 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติมส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ส่งข้อมูลการประเมินค่า Creative City Index (CCI) ของทุกจังหวัดในประเทศไทย พร้อมหลักเกณฑ์
การพิจารณาสนับสนุนจังหวัดเข้าสู่ UNESCO Creative cities network 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติมของส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา  

และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  
๑. ขอทราบขั้นตอนของการด าเนินการกู้เงินจากธนาคารโลก (World Bank) 
๒. สถานะปัจจุบันของทั้ง ๒ โครงการ 
๓. การแก้ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ได้ด าเนินการอย่ างไร อยู่ในขั้นตอนใด 
๔. ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินการเรื่องอื่น ๆ มีอะไรบ้าง  
๕. แผนด าเนินงานในอนาคตและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน  
๖. ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
๗. สามารถแยกเงินกู้เป็น ๒ โครงการ ได้หรือไม่ 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๑.๔๕ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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